

ชื่อเรื่องการวิจัย การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รายวิชาหลักการตลาด (30200-1002)

สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผู้วิจัย นางสาวปณิชา สมุทรสารินทร์

ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รายวิชาหลักการตลาด (30200-1002) โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนธุรกิจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 7 คนที่มีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 7 คะแนน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการแผนธุรกิจ 2) แบบวัดทักษะการแผนธุรกิจ 3) แบบสังเกตดำเนินการวิจัยโดยให้นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจโดยใช้แบบวัดทักษะการเขียนแผนธุรกิจและคัดเลือกนักศึกษามีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกจึงวัดทักษะการเขียนแผนธุรกิจโดยใช้แบบวัดทักษะชุดเดียวกับก่อนการใช้แบบฝึกนำข้อมูลมาเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนธุรกิจก่อนและหลังการใช้แบบฝึก โดยการใช้สถิติทดสอบที และเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. การเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลังใช้ชุดฝึกมีทักษะสูงกว่าชุดฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. นักศึกษาที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลังใช้แบบฝึกนักศึกษามีทักษะการเขียนแผนธุรกิจตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.14 คะแนน เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2

ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

ใบรับรองการใช้ประโยชน์จาก [] โครงการวิชาชีพ [] นวัตกรรม/E-learning

[] สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน [x] งานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน

[] อื่น ๆ

ชื่อผลงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รายวิชาหลักการตลาด (30200-1002)

สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวปณิชา สมุทรสารรัตน์

ชื่อผู้นำผลงานไป นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร

ที่อยู่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ผลที่ได้รับ

1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเขียนแผนธุรกิจ และสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้

ลงชื่อ ผู้ใช้ประโยชน์

(นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร)

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นางสาวสุกัญญา แก้วเพ็ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด